



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๖

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวม ๕ ฉบับแล้ว นั้น กอปรกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอนุกรรมการระดับวิทยาเขต เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้นิสิต บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) และประเทศเฝ้าระวัง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือนิสิต บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด ซึ่งพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเดียวกัน และมีประวัติเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) และประเทศเฝ้าระวัง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หยุดเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงานเพื่อพักและสังเกตอาการอยู่ที่พำนักเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และแจ้งต่อส่วนงานต้นสังกัดเพื่อรายงานมหาวิทยาลัยทราบ

๒. ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตหรืออนุมัติ ระวังการอนุญาตหรืออนุมัติให้นิสิต บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม หรือประชุม ยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) และประเทศเฝ้าระวัง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และขอความร่วมมือให้นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระวังหรือเลื่อนการเดินทางส่วนตัวไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) และประเทศเฝ้าระวัง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

กรณีบุคลากรและนิสิตที่ได้รับอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดการเดินทาง ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการไปต่างประเทศหรือผู้มีอำนาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานต่างประเทศ ยกเลิกการอนุญาตหรืออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปต่างประเทศ และให้แจ้งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ และกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ในกรณีนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่หยุดเรียนเพื่อพักและสังเกตอาการอยู่ในที่พำนักเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา นั้น ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาช่องทางให้นิสิต/นักเรียนสามารถติดตามเนื้อหาการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาตามความเหมาะสม รวมถึงให้จัดสอบชุดเขยหากมีความจำเป็น โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

๔. ให้คณะวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความเหมาะสม เช่น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online Teaching) หรือการมอบหมายงาน (Assignment-based Learning) โดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียน เพื่อลดการชุมนุมรวมกลุ่มของนิสิต

๕. ให้ส่วนงาน งดการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมาช่วยปฏิบัติการกิจต่าง ๆ จากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) และประเทศเฝ้าระวัง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๖. ให้ส่วนงานงด หลีกเลี้ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนิสิต บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยไม่จำเป็น เช่น กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมปฐมนิเทศ การประชุมสัมมนา การแข่งขันกีฬา การจัดมหรสพ กิจกรรม กิจกรรมงานเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีสุดท้าย (Bye Nior Party) ฯลฯ

ในกรณีที่ไม่สามารถงด หลีกเลี้ยง หรือเลื่อนได้ ให้ส่วนงานพิจารณาตามความเหมาะสม โดยอาจปรับรูปแบบจัดงานแบบออนไลน์ หรือดำเนินการกลางแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และเพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์